

Số: /BC-STTTT

Lang Sơn, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Công văn số 106/VPĐP-HCTH ngày 19/6/2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020¹, nhằm hoàn thiện chỉ tiêu 8.3 (Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn) cho các xã về đích tiêu chí số 8 trong năm 2020. Sở đã phối hợp khảo sát, lập BCKTKT và dự kiến tiến hành đầu tư nâng cấp sửa chữa đài truyền thanh tại 37 xã trong năm 2020.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiến hành đầu tư, nâng cấp đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông internet tại các xã chưa đạt chuẩn về chỉ tiêu 8.2 (Xã có dịch vụ viễn thông, Internet)²; chỉ đạo Bưu điện tỉnh đầu tư điểm phục vụ bưu chính tại các xã chưa đạt chuẩn chỉ tiêu 8.1 (xã có điểm phục vụ bưu chính) trong năm 2020³. Năm 2020, Bưu điện sẽ thiết lập 02 điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo tiêu chí xã có điểm phục vụ bưu chính tại 02 xã.

- Tiến hành khảo sát lắp đặt trạm kéo dài remote sector tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định – là xã biên giới và phấn đấu về đích năm 2020. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020 phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân tại xã Đội Cấn.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Văn Quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (được giao tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh), ngày 20/5/2020, Sở Thông

¹ Kế hoạch số 550/KH-STTTT ngày 06/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

² Công văn số 750/STTTT-BCVT ngày 29/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

³ Công văn số 653/STTTT-BCVT ngày 17/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại huyện Văn Quan và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 (xã Tú Xuyên và xã Hữu Lễ). Qua đánh giá sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, huyện Văn Quan đạt trung bình 10,9 tiêu chí/xã. Trong đó đối với 02 xã phấn đấu về đạt chuẩn năm 2020 theo kế hoạch của UBND tỉnh, xã Hữu Lễ đã tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí; xã Tú Xuyên đã đạt 10/19 tiêu chí.

+ Xã Hữu Lễ: Là xã đặc biệt khó khăn, hiện nay 16/19 tiêu chí đã đạt theo quy định. Tuy nhiên, còn 3 tiêu chí gần đạt (Tiêu chí 10 Thu nhập; Tiêu chí 11 Hộ nghèo; Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm), huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí của huyện phối hợp với xã rà soát, có giải pháp thực hiện để đạt chuẩn trong tháng 6/2020.

+ Xã Tú Xuyên: đến nay 10/19 tiêu chí đã đạt chuẩn và 09/19 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí (2) Giao thông; Tiêu chí (4) Điện; Tiêu chí (5) Trường học; Tiêu chí (6) Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí (9) Nhà ở dân cư; Tiêu chí (11) Hộ nghèo; Tiêu chí (15) Y tế; Tiêu chí (16) Văn hóa; Tiêu chí (17) Môi trường và An toàn thực phẩm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả triển khai tiêu chí xã nông thôn mới

Đối với 13 xã phấn đấu về đích tiêu chí nông thôn mới năm 2020, hiện tại qua rà soát sơ bộ, kết quả như sau:

- Chỉ tiêu 8.1 Xã có điểm phục vụ bưu chính: Hiện tại 11/13 xã đã có điểm phục vụ bưu chính, có 02 xã chưa đạt chỉ tiêu xã có điểm phục vụ bưu chính (Đội Cán – Tràng Định và Hòa Lạc – Hữu Lũng). Sở đã phối với UBND huyện Tràng Định, Hữu Lũng chỉ đạo Bưu điện tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng mới điểm bưu điện văn hóa xã Đội Cán, Hòa Lạc; đồng thời trước mắt bố trí phòng tại UBND để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính cho người dân tại xã, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020.

- Chỉ tiêu 8.2 Xã có dịch vụ viễn thông, internet: 11/13 xã phấn đấu về đích đều đã có hạ tầng mạng viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và internet. Còn 02 xã chưa phủ sóng viễn thông, internet đến tất cả các thôn (Bao gồm: xã Kiên Mộc huyện Đình Lập còn 06/11 thôn và xã Đội Cán huyện Tràng Định còn 02/5 thôn chưa sử dụng được dịch vụ điện thoại, internet), do đó còn 02 xã chưa đạt tiêu chí 8.2 (xã có dịch vụ viễn thông, internet)⁴.

Trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay có khoảng 1000 vị trí trạm phủ sóng thông tin di động và internet vô tuyến, với tổng số 2.537 trạm (Trong đó 2G, 3G: 1.874

⁴ Ngày 08/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi khảo sát hạ tầng viễn thông tại xã Đội Cán huyện Tràng Định nhằm thống nhất các giải pháp phát triển dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn xã Đội Cán trong 06 tháng cuối năm 2020.

trạm, 4G: 663 trạm); Phạm vi phủ sóng điện thoại di động và internet vô tuyến đến 100% xã trên địa bàn tỉnh. Số lượng điểm truy cập internet công cộng với khoảng 283 điểm của các hộ kinh doanh. Tuy nhiên do địa hình đồi núi phức tạp, rất nhiều thôn bản khó khăn chưa có hạ tầng mạng viễn thông.

- Chỉ tiêu 8.3 Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: Có 09/13 xã đã có hệ thống đài truyền thanh có cụm loa hoạt động đến thôn. Năm 2020, Sở sẽ tập trung đầu tư mới 35 đài truyền thanh cho các xã và nâng cấp 02 xã đã có đài truyền thanh.

Sở đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thiết lập mới và nâng cấp đài truyền thanh xã theo chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (Công văn số 439/STTTT-BCVT ngày 23/3/2020) dự kiến đến cuối tháng 8/2020 sẽ triển khai thi công thực hiện Dự án nhằm hoàn thiện chỉ tiêu 8.3 tại 37 xã nêu trên.

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành: Hiện nay có 13/13 xã có hệ thống quản lý văn bản và điều hành được trang bị; đã cấp Hộp thư điện tử công vụ của tỉnh (...@langson.gov.vn), hiện tại các xã đều đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử i-office phục vụ cho hoạt động điều hành của xã.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 100% các xã đạt tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Cụ thể, các xã đã triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch vào xử lý công việc chuyên môn; công chức cấp xã được trang bị máy tính đạt trên 90% và 100% các xã có mạng Lan kết nối Internet băng rộng phục vụ công việc. Dự kiến đến hết năm 2020, 200/200 xã được trang bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ để ký số văn bản điện tử.

Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông được giao xây dựng Trang thông tin điện tử cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện nay Sở đang hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng trang thông tin điện tử cho 30 xã trên địa bàn tỉnh (trong đó có các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020).

2. Kết quả thực hiện tuyên truyền

Căn cứ định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ chức biên tập, đăng tải, phát sóng các nội dung các vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

- Sở Thông tin và Truyền thông đã đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các huyện, thành phố

đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng về Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM), góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên toàn tỉnh đồng tình, hưởng ứng, tự giác tham gia xây dựng NTM.

- Báo Lạng Sơn đã phối hợp với Văn phòng điều phối Xây dựng Nông thôn mới xây dựng Chuyên mục “Xây dựng Nông thôn mới” với số lượng 04 chuyên mục/tháng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng... xây dựng các Chuyên đề, chuyên mục phát trên truyền hình tỉnh gồm: Chuyên mục “Nông thôn mới” 01 tuần/01 chuyên mục; chuyên mục “Sức khỏe và đời sống” 01 tuần/01 số; Trên sóng phát thanh có chuyên mục “Nông thôn miền núi Xứ Lạng” thứ Tư hằng tuần.

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện đã tổ chức biên tập, đăng tải, phát sóng triển khai công tác dân tộc và các nội dung liên quan, cụ thể:

+ Báo Lạng Sơn tuyên truyền trong 07 chuyên đề, chuyên mục đăng tải trên 02 ấn phẩm báo in và Báo Lạng Sơn điện tử.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền định kỳ 01 số/tuần trong 09 chuyên mục.

+ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện biên tập tuyên truyền đan xen trong các chương trình thời sự tổng hợp của địa phương (mỗi tuần 03 chương trình, thời lượng 30 phút/ct).

3. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình

Năm 2020, với nguồn kinh phí được giao 12,2 tỷ đồng, Sở đang tiến hành các thủ tục đầu tư thiết lập mới trạm truyền thanh cho 35 xã và nâng cấp, sửa chữa cho 02 xã. Dự kiến hoàn thành trong quý 4/2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

- Tiếp tục phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới nói chung và tiêu chí của ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời hướng dẫn các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021 tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng thông tin và truyền thông theo tiêu chuẩn mới. Tăng cường triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành đến 100% các xã, từng bước đáp ứng công tác quản lý, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2025.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết bị đã được đầu tư: Hệ thống truyền hình trực tuyến cấp xã, hệ thống đài truyền thanh xã...

- Đến hết năm 2020, phấn đấu 13 xã đạt chuẩn tiêu chí số 08 Thông tin và Truyền thông (trong đó có 03 xã điểm đặc biệt khó khăn). Đối với các xã đã về đích tiêu chí số 08 trước năm 2020, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí và đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, kính gửi Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- VPĐPXDNTM tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- TTBCXB, CNTT;
- Lưu: VT, BCVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phương Thị Hương Lan